



ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ  
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภททั่วไป (รอบ ๖)

ตามที่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภททั่วไป (รอบ ๖) นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภททั่วไป (รอบ ๖) ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๖๖๘๐๒๐๐๖	นายธนโชติ แสนธิ
๒	๖๖๘๐๒๐๐๗	นายพีรวัส ตันเจริญ
๓	๖๖๘๐๒๐๐๘	นายวรวิธ โพธิ์เจริญ
๔	๖๖๘๐๒๐๑๓	นางสาวอำไพ จอมแก้ว

**หมายเหตุ** ให้ผู้ที่มีรายชื่อผู้สมัครสอบสแกน QR Code ด้านล่างนี้ เข้าร่วมกลุ่ม Line เพื่อเข้าร่วมกลุ่มการสอบคัดเลือกแบบออนไลน์



QR Code สอบคัดเลือกออนไลน์

ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศสอบคัดเลือก สแกน QR Code ของกลุ่ม เพื่อเข้าร่วมกลุ่ม Line การสอบสัมภาษณ์ โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบหรือเรียกสอบสัมภาษณ์ในกลุ่ม Line ที่ผู้สอบเข้าร่วมอยู่ตามลำดับ และจะทำการสอบสัมภาษณ์ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์โดยการ Line Video Call **ในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.** เมื่อผู้สมัครสอบเข้าร่วมกลุ่ม Line ให้ผู้สมัครสอบรายงานตัว โดยแจ้ง ลำดับเลขประจำตัวผู้สอบ และชื่อ-นามสกุล

- หมายเหตุ**
- ผู้สอบสัมภาษณ์เตรียมเอกสารหลักฐานความสามารถทางด้านกีฬา หรือความสามารถอื่น ๆ (Portfolio) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบการพิจารณา (ไฟล์ PDF เท่านั้น)
  - เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ จะทำการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อ  
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภททั่วไป (รอบ ๖)  
ในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ผ่านทางเว็บไซต์ [www.tnsubkk.ac.th](http://www.tnsubkk.ac.th) เพจ Facebook :  
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ และเพจ Facebook : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
วิทยาเขตกรุงเทพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปธานศาสน จัปจิตร์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกรุงเทพ